



**PROJECT  
CORNERSTONE**  
A YMCA of Silicon Valley Initiative

# GROWING UPSTANDERS

## Asset Building Champions



## SÁCH CỦA THÁNG

"**More Than Peach**" của Bellen Woodard là một câu chuyện có thật đầy cảm động và truyền cảm hứng. Trong câu chuyện, cô bé Bellen nhận ra một tình huống phổ biến trong lớp học: khi bạn bè hỏi mượn một cây bút sáp màu "màu da", các bạn cùng lớp thường nghĩ ngay đến màu da. Nhận thấy sự hạn chế của cách phân loại hẹp hòi này, Bellen quyết định hành động. Thay vì chấp nhận, cô bé đã đáp lại bằng sự đồng cảm và thấu hiểu, nói rằng: "**Màu nào? Da có thể mang rất nhiều màu sắc tuyệt đẹp.**" Câu nói đơn giản nhưng đầy sức mạnh này đã khơi dậy một phong trào trong lớp học và lan tỏa ra bên ngoài, khuyến khích những người khác đón nhận sự đa dạng và thách thức các chuẩn mực xã hội. *Bellen* với tư cách là *chủ tịch của Dự án "More Than Peach"*, cô bé đã trở thành "**nhà hoạt động bút sáp màu**" đầu tiên trên thế giới. Dự án của cô đã khơi mào một phong trào toàn cầu, dẫn đến sự ra đời của nhiều lựa chọn bút sáp màu đại diện cho các tông màu da khác nhau, thúc đẩy sự hòa nhập và đổi mới. Câu chuyện của Bellen là minh chứng cho sức mạnh của tiếng nói trẻ thơ và tiềm năng tạo ra thay đổi tích cực.

## Ở NHÀ

Để tiếp tục việc học tại nhà, người chăm sóc có thể khuyến khích các học sinh tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng, chẳng hạn như tình nguyện tại các tổ chức địa phương hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Điều này giúp trẻ hiểu được ảnh hưởng của hành động của mình đối với người khác và truyền cảm hứng cho các học sinh khác tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của mình. Ngoài ra, người chăm sóc có thể xây dựng một môi trường gia đình đề cao lòng tốt, sự tôn trọng và tính hòa nhập. Những điều này có thể thực hiện thông qua các hành động đơn giản như sử dụng ngôn ngữ bao dung, tôn vinh sự khác biệt và khuyến khích giao tiếp cởi mở. Bằng cách tôn vinh sự đa dạng, khuyến khích sự tự thể hiện bản thân và thực hành sự thấu cảm, các gia đình có thể trao quyền cho các học sinh con em của mình để hiểu và phản ứng với thế giới bằng tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng tốt và sự cảm thông.

## TÌM HIỂU CẢM XÚC XÃ HỘI

Tác giả trẻ tuổi mang đến một nền tảng mạnh mẽ cho việc học tập về cảm xúc và xã hội. Thông qua việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự hạn chế trong việc thể hiện các tông màu da ở bút sáp màu, Bellen khuyến khích độc giả suy nghĩ sâu sắc về tác động của lời nói và việc làm. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu cảm, hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Cách tiếp cận nhẹ nhàng của Bellen trong việc giải quyết vấn đề đã chứng minh sức mạnh của lòng tốt và việc đối thoại mang tính xây dựng. Bằng cách tôn vinh sự đa dạng dưới mọi hình thức, cuốn sách truyền cảm hứng cho độc giả sống bao dung và thách thức những định kiến. Cuối cùng, "**More Than Peach**" khuyến khích các độc giả trẻ sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy sự thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một thế giới công bằng và đầy lòng nhân ái hơn.

## TÀI NGUYÊN

- **Lớp K-1:** "*Last Stop on Market Street*" của Matt de la Peña: Câu chuyện ấm áp này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu cảm, lòng nhân ái và việc trân trọng vẻ đẹp trong sự đa dạng.
- **Lớp 2-3:** "*Frindle*" của Andrew Clements: Cuốn tiểu thuyết hài hước này dạy trẻ em về giá trị của ngôn từ và sự dũng cảm đứng lên bảo vệ điều gì chúng tin tưởng.
- **Lớp 4-6:** "*The Lemonade War*" của Jacqueline Davies: Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của hai anh em thi đua xem ai có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán nước chanh. Câu chuyện làm nổi bật sức mạnh của tinh thần khởi nghiệp và tầm quan trọng của sự kiên trì.